

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐหนุนดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าและยังยืนแถวระดับอ่อนสุดในรอบ 3 ปี ในทิศทางเดียวกับหลายๆสกุลเงินในภูมิภาค ซึ่งได้รับแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาดี ที่เพิ่มแนวโน้มที่สหรัฐจะถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

*ดอลลาร์ปรับตัวแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับตะกร้าเงิน ในการซื้อขายเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาแข็งแกร่ง เพิ่มการคาดการณ์ว่าข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันนี้ และอาจจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ลดมาตรการกระตุ้นอย่างแน่นอน

*ดอลลาร์มีแรงซื้อเข้ามา หลังสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) รายงานว่า ดัชนีภาคบริการในเดือนส.ค. ขยายตัวสูงสุดตั้งแต่เดือนธ.ค. 2548 ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้มาก ส่วนการจ้างงานในดัชนีภาคบริการพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน

*ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐ ปรับลดลงมากเกินคาด สู่ระดับ 323,000 ราย และเอดีพี เปิดเผยว่า การจ้างงานในภาคเอกชนสหรัฐ เพิ่มขึ้น 176,000 ตำแหน่ง ซึ่งใกล้เคียงกับตัวเลขคาดการณ์

*ดอลลาร์ยังได้แรงหนุนจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี พุ่งแตะระดับ 3% และผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ขึ้นมาอยู่เหนือ 0.50%

*ยูโรอ่อนค่า หลังจากนายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ได้ประเมินอย่างระมัดระวัง ต่อสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในยูโรโซน โดยกล่าวว่า อีซีบีพร้อมจะลดอัตราดอกเบี้ย และอัดฉีดสภาพคล่อง

*ที่ปรึกษาวุฒิสภาสหรัฐรายหนึ่ง คาดว่าวุฒิสภาทั้งคณะจะลงมติในวันพุธหน้า ต่อข้อเสนอของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ในการใช้กำลังทางทหารโจมตีซีเรีย ส่วนกำหนดเวลาในการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร ยังไม่มีความชัดเจน

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.208 บาท

- *08.58 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.36/37 จาก 32.30/32 เมื่อวาน
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.35/39 จาก 32.27/32 เมื่อวาน
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 99.73/76 จาก 99.75 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3128/30 จาก 1.3207 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทเข้านี้อ่อนค่าลงมา เมื่อคืนตัวเลขของสหรัฐออกมาดี ตลาดก็เลยมาเล่นเรื่องถอน QE กันอีก ถ้าคืนนี้ตัวเลข non-farm (payroll) ออกมาดีอีก ก็น่าจะค่อนข้างแน่ว่า เฟดคงจะเริ่มถอนแล้ว" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา มองว่า จากการส่งสัญญาณของเฟดในช่วงที่ผ่านมา น่าจะเห็นการเริ่มลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) ในการประชุมเฟดกลางเดือนนี้ แต่คงเป็นการลดอย่างค่อยเป็นค่อยไป และไม่น่าจะกระทบต่อตลาดเงินรุนแรงเหมือนในช่วงที่ผ่านมา เพราะถือว่าตลาดก็ปรับตัวรอรับไปพอสมควรแล้ว

ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 32.40/45 และแนวต้านที่ 32.30

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้